

**ตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐**

องค์ประกอบ	กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ต้องกำหนดการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงให้ความสำคัญเป็นตัวชี้วัดของนิติกรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและวางแผนการบังคับใช้กฎหมายร้อยละ ๖๐ ของกฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้บังคับใช้	มีการกำหนดให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ๑.คปส. ๘ (อย.) +๓ (สบส.)+๒ (คร) ฉบับ ๒.อน. ๑ (อนามัย) ๓. นิติกร	
๒	เข้าร่วมการพัฒนาความรู้ในการบังคับใช้กฎหมายที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นในทุกช่องทางร้อยละ ๗๕ ของที่มีการจัด	เข้าร่วมการ Conference ทุกครั้ง (๑๐๐ %)	
๓	<p>ต้องมีการสร้างเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายภายในจังหวัดทั้งหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-คดีเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ เครือข่ายได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด</li> <li>-<b>การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ</b> เครือข่าย ได้แก่ สถานบริการสุขภาพของเอกชนในจังหวัด สถานีวิทยุ โทรทัศน์หรือผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการในจังหวัด</li> <li>-การจัดการกับขยะมูลฝอยเครือข่าย ได้แก่ สถานพยาบาลรัฐและเอกชนในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการภายในจังหวัด</li> </ul> <p>โดยกิจกรรมที่ทำอาจเป็นการเชิญเข้ามาเป็นเครือข่ายหรือเชิญเข้าประชุมการบังคับใช้กฎหมายแต่ละเรื่อง หรือสร้างความสัมพันธ์ในการเข้าร่วมอบรมหรือเข้ามาเป็นวิทยากรในการอบรม ภายในจังหวัด หรือช่วยออกตรวจ หรือขอให้ร่วมประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องสร้างเครือข่ายอย่างน้อย ๑ เครือข่ายตาม</p>	<p>-คป. มีกลุ่มไลน์ คุ่มครองผู้บริโภค ซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ในจังหวัด สระแก้ว และผู้รับผิดชอบงาน คุ่มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข</p> <p>-มีการจัดประชุมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน และผู้ประกอบการทุกอำเภอ ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ ๖๐</p>	

### ตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

	ประเด็นกฎหมายที่จะบังคับใช้		
๔	ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างน้อย ดังนี้ ๑. มีกิจกรรมในเชิงบวกประชาสัมพันธ์ และป้องปรามออกตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง หรือ ๒. มีการใช้มาตรการลงโทษร้องทุกข์ ดำเนินคดี หรือลงโทษเรื่องที่เกิดขึ้นภายใน จังหวัด โดยขอให้รายงานกระทรวง สาธารณสุขทราบพร้อมหลักฐานทุก ๖ เดือน	- พนักงานเจ้าหน้าที่ของ คบส. ออกตรวจทั้ง Pre และ Post โดย บูรณาการ การบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง ๑๓ ฉบับ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ -อน. มีการประชุม คณะอนุกรรมการสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว อย่างน้อย ปี ละ ๒ ครั้ง (๑/๖๐ เมื่อ กพ. ๖๐)	ไม่มีการ ร้องทุกข์ ดำเนินคดี เกี่ยวกับ ความผิด ด้านการ โฆษณา

เกณฑ์การประเมิน : ร้อยละความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ปี 2560 :

รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90

ผลการประเมิน รอบ ๖ เดือน : ความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ ความสำเร็จของการดำเนินการมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ประเมิน รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
- ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
- ภารกิจของ สสจ. คือ
  ๑. กำหนดมาตรการ ๔ มาตรการ คือ ๑) มาตรการการใช้ราชการ ๒) มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน ๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษา ดูนงาน ประชุม สัมมนา และ ๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เป็นมาตรการของหน่วยงาน ( แจ้งแล้วในที่ประชุมอยู่ระหว่าง แจ้งเป็นหนังสือ )
  ๒. แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการ ตาม ๑ อย่างเคร่งครัด (แจ้งประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐)
  ๓. หน่วยงานต้องมีการควบคุมกำกับ ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศมาตรการ
  ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ทุก ๖ , ๑๒ เดือน (ระหว่างจัดทำรายงานรอบ ๖ เดือน)

ตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย ปิงบประมาณ ๒๕๖๐

ตัวชี้วัดการบังคับใช้กฎหมาย ปิงบประมาณ ๒๕๖๐